

สรุปรายงาน

การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้

ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมแคนทารี อโยธยา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ประธาน: อธิบดีกรมอนามัย

กล่าววัตถุประสงค์ การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร กรมอนามัยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นกลไกเพิ่มคุณค่าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สาระสำคัญจากการอบรม

1. การพัฒนา Growth Mindset เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปิ่น บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Mindset เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกรอบความคิด ของตนเองมากขึ้น และมีการวิเคราะห์ตนเอง ให้รู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และให้ตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น

2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ การฝึกอบรม และการเดินทางไปราชการฯ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง โดยอาจารย์นิโลบล แวววัศศรี

ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตราที่กำหนดไว้

การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ เบิกได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐวันที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลว. 10 ตค. 60 และการฝึกอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็น

การฝึกอบรมตามระเบียบฯ เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้หลักฐานจะต้องแสดงให้เห็นว่าวิทยากรมีการบรรยาย และมีชั่วโมงบรรยายที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

การจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศโดยมีผู้แทนจาก 2 ประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุม ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และอัตราในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

3. แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน วิทยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางประเด็น การตรวจสอบข้อมูล และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของประเด็น ดังนี้ 1.ด้านการเงินและบัญชี 2.ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 3. ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน 4.ด้านการบริหารงาน

การประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นของหน่วยงาน สังกัด กรมอนามัย เกณฑ์การประเมิน มี 4 ด้านผ่านระบบ Audit Checklist ดังนี้ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านการบริหารพัสดุ 3.ด้านการควบคุมภายใน 4.ด้านการบริหารงบประมาณ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและประเด็นที่น่าสนใจ

- 1 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเข้าตรวจ
- 2 จัดทำรายงานฯ ครบถ้วน ถูกต้อง ครบทุกไตรมาส
- 3 จัดส่งรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทุกไตรมาส
4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานเสนอผู้อำนวยการทราบ ครบทุกไตรมาส

จัดทำรายงานโดย

นางสาวสุพัทธา ท่างาม เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13-15 ธันวาคม 2565



เอกสารประกอบการประชุมฯ